



# สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2562

## สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ สำนักข่าวไทยnewtv.thaigov กรุงเทพฯ ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพฯ ธุรกิจออนไลน์ Mthai เว็บไซต์ เดลินิวส์</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของสธ.ที่จะปกป้อง เสริมสร้าง สุขภาพประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด รวมทั้งสารเคมีอื่น ๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้และผู้บริโภค ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ร่วมกันต่อต้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรและพร้อมสนับสนุนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย การยกเลิกพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ขึ้นอยู่กับมติของคกก.วัตถุอันตราย ซึ่งมีคนของสธ. 3 คน ขณะที่ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ดูแลกรมวิชาการเกษตร มีผู้แทนเป็นคณะกรรมการเช่นกัน ทั้งนี้ ในการลงมติของคกก.วัตถุอันตราย ยากให้ดำเนินการอย่างเปิดเผย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.ยืนยันให้ยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาตลอด และขณะนี้ รมว.สธ.ยืนยันให้ยกเลิกใช้ทันที ซึ่งข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพของสธ.เป็นการเก็บข้อมูลจริง</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้รับหนังสือจากเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลองให้ชี้แจงกรณีเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรทั้ง 3 ตัว ซึ่งขอยืนยันว่าข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลที่เก็บอย่างชัดเจนและดำเนินการมาตลอดเพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน</p> <p>-น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะยกเลิกใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องใช้ข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ ความเป็นอันตรายต่อมนุษย์ มีผลกระทบต่อสุขภาพชัดเจน ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง เป็นสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาาระหว่างประเทศ และมีสารใช้ทดแทนที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อกรมฯ พิจารณาแล้วจะเสนอคกก.วัตถุอันตราย ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และขาย เพื่อออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายต่อไป โดยปัจจุบันมีวัตถุอันตรายที่อยู่ในบัญชีต้องเฝ้าระวังตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 18 ชนิด รวมถึงพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส หากคกก.มีมติอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม</p> <p>-นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า แม้ ก.อุตสาหกรรมจะเห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้สารทั้ง 3 ชนิด แต่ตามหลักเกณฑ์ต้องรอให้กรมวิชาการเกษตรส่งเรื่อง พร้อมเหตุผล และวิธีการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร อาทิ การหาสารทดแทน ให้คกก.วัตถุอันตรายพิจารณา ซึ่งพ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 ต.ค.นี้ หากประชุมก่อน 27 ต.ค. คณะกรรมการชุดเดิมที่มีรองปลัด ก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน จะเป็นผู้พิจารณา หรือหากจะรอคณะกรรมการชุดใหม่ จะมีรมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน</p> <p>-ด้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกแถลงการณ์สนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนให้ยกเลิกเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทย นอกจากนี้ ได้เสนอแนวทางดำเนินการเพิ่มเติม 3 ข้อ คือ ให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจเดือดร้อนถ้าเลิกใช้สารเคมีดังกล่าว ให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศนโยบายในประเด็นนี้อย่างชัดเจน และให้ประชาชนและผู้แทนของกระทรวงที่ปฏิบัติหน้าที่ในคกก.วัตถุอันตรายได้รับทราบตรงกัน โดยลงมติแบบเปิดเผย</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>-นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสารเคมีอันตราย เพราะนายทุนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีดังกล่าวสนับสนุนพรรคและลobbiesไม่ให้ยกเลิก ว่า เป็นกระบวนการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่ประเด็นการเมือง หากยังมีการพาดพิงพรรคให้เสียหายจะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ กรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ เกษมราษฎร์ ไทยรัฐคอลัมน์หมาย เหตุประเทศไทย</p>	<p>ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ แฉลงยืนยันไม่สนับสนุนการใช้สารพิษในการทำเกษตร ขอให้ประธานคกก.วัตถุอันตรายประชุมเรื่องการแบนสารพิษโดยเร็วที่สุดและลงมติโดยเปิดเผย ซึ่งได้พูดคุยกับตัวแทน ก.เกษตรฯ ที่อยู่ในคกก.วัตถุอันตรายให้เดินแนวทางของกระทรวงฯ ที่มีนโยบายไม่เอา 3 สารนี้ และได้เชิญ รมว.อุตสาหกรรม และรมว.สธ. ให้มาแถลงข่าวเป็นแนวทางเดียวกันว่าพร้อมจะยกเลิก 3 สารอันตรายทันที</p> <p>-เสนอข่าว ทำที่ของรัฐมนตรี 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกัน เหลือเพียงการเรียกประชุม คกก.วัตถุอันตรายเพื่อพิจารณา ซึ่งขณะนี้ทั้งฝ่ายการเมืองและภาคส่วนต่างๆ ได้ออกมากดดัน แต่คกก.วัตถุอันตรายยังไม่มีกำหนดนัดหมายประชุม</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความ เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกพบว่าน่าจะไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควร โดยเฉพาะบุคคลและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีข่าวผู้บริหารของบริษัทสารเคมียักษ์ใหญ่เข้าพบผู้บริหารก.เกษตรฯ 2 คน เพื่อเสนอเงินแลกกับการยุติการยกเลิกนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตร และยังมีข้อมูลว่ามีตัวแทนของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตรเข้าพบตัวแทนพรรคเก่าแก่พรรคหนึ่งด้วย จึงสมควรปฏิรูปก.เกษตรฯ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เสี่ยงที่จะเสียคะแนนนิยมและฐานเสียง</p> <p>-กล่าวว่า สังคมต้องช่วยกันจับตา ตรวจสอบมาตรการเกี่ยวกับสารพาราควอตของ ก.เกษตรฯ ว่าจำกัดได้ขนาดไหน และในปีหน้าจะมีการยกเลิกได้ถาวรจริงหรือไม่ เพราะนี่คือเรื่องความเป็นความตายของคนทั้งประเทศ</p> <p>-กล่าวว่า ถึงวันนี้เชื่อว่าทุกภาคส่วนรับรู้ถึงพิษภัยจากการใช้สารดังกล่าวเป็นอย่างดี นักวิชาการและภาคสังคมได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอย่างหนักในช่วง 2-3 ปีนี้ ในการประชุมคกก.วัตถุอันตรายครั้งหน้า ขอให้เสนอวาระและลงมติแบบเปิดเผย เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ว่าการกระทำทั้ง 29 คน ใครยืนฝั่งนายทุน ใครยืนอยู่ข้างเกษตรกรและผู้บริโภค</p>
<p>มติชน</p> <p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์</p>	<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ในรายการ Government Weekly ทางเพจไทยคู่ฟ้า กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่า อยากให้แก้ด้วยความเข้าใจว่าจะลดปัญหานี้ได้อย่างไร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้อนุมัติเรื่องแผนปฏิบัติการลดฝุ่นละอองระดับ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งอาจต้องขอความร่วมมือประชาชน เพราะจะมีผลกระทบเรื่องการจราจรที่จำเป็นต้องเข้มงวด</p> <p>-เสนอข่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า รมว.ทส.ได้มอบหมายให้เป็นประธาน คกก.ควบคุมมลพิษ และได้แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานอื่นประมาณ 10 คน ส่วนข้อกฎหมายที่มีอยู่จะนำมาบังคับใช้ให้เต็มที่ เริ่มจากเบาไปหนัก และอาจพิจารณากฎหมายเพิ่มเติม โดยจะได้ผลสรุปการปฏิบัติภายในเดือน พ.ย.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เร่งเดินหน้ารับมือวิกฤตฝุ่น PM2.5 เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนต.ค. ก่อนห้ามเผาเด็ดขาด 1 มี.ค. 2563 พร้อมจัด Safety Zone ทุกตำบล หลังฝุ่นจาง ต้องทำฝาย-แนวกันไฟป่าเปียกทุกอำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อเด็กได้รับฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ จะมีอาการไอต่ออากาศที่เป็นมลพิษหรือสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งนี้ หากมีอาการผิดปกติ ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์</p> <p>-เสนอบทความว่า ปัญหาฝุ่นเวียนมาอีกครั้ง การรับมือของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกำลังถูกจับตามองว่านโยบายมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง 2562-2567 จะมีประสิทธิภาพลดมลพิษทางอากาศ ควบคุมสถานการณ์ฝุ่นควันในเมืองไทยได้มากน้อยเพียงใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย	<p><b>กฎหมายบริจาคอวัยวะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวถึงกรณี นพ.คณวัฒน์ จันทรวลัย โฆษกประจำตัว รมช.สธ. เตรียมตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายให้มีการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยเป็นระบบอัตโนมัติ ว่า ต้องศึกษาให้ดีกว่าวิธีการใดเหมาะกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์รับฟังความเห็น สิ่งสำคัญคือความรู้ความเข้าใจของคนในสังคม เพราะหากออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้แต่ญาติเขาไม่ยินยอมจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ส่วนที่ระบุว่าระยะแรกให้หน่วยงานราชการสอบถามความสมัครใจในการเป็นผู้บริจาคอวัยวะนั้น ที่ผ่านมามีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยประชาชนที่สนใจเจ้าหน้าที่จะติดสัญลักษณ์สภากาชาดให้ แต่อาจไม่มีการประชาสัมพันธ์มากนัก</p>
เว็บไซต์แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้บริการด้านสาธารณสุข สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจประเมินความต้องการการช่วยเหลือและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ</p>
มติชน กรมประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐ	<p><b>โครงการรับยาใกล้บ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากนโยบายลดความแออัดในรพ.ของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ให้สปสช.ดำเนินการเร่งด่วน โดยนำร่องให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านแบบสมัครใจ โดยมี 4 เงื่อนไขดังนี้ 1.ใช้สิทธิบัตรทอง 2.ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หรือโรคทางจิตเวช 3.แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ และ 4.ผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านยา ผู้ป่วยที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ห้องยาของรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ 50 รพ. 500 ร้านยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ เผยว่า มีประชาชนโทรสอบถามโครงการรับยาจิตเวชที่ร้านยาใกล้บ้านช่วง 3 วันแรก วันละ 15-20 สาย ส่วนใหญ่ถามเรื่องร้านยาและสิทธิ ส่วนผู้ป่วยจิตเวชรายเก่าที่รับยาเดิมและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อ.เมือง 700-1,000 คน ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจ คาดว่าใน 1-2 สัปดาห์จะทราบจำนวนชัดเจน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ร่วมทำโครงการ “รับยาใกล้บ้าน เกษัชกรใกล้ใจ” กับคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น และสปสช.เขต 7 ขอนแก่น</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p><b>คนไทยไร้สถานะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมบอร์ด สปสช. รับทราบผลการดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยไร้สถานะ และเห็นชอบข้อเสนอในเชิงงบประมาณดูแลคนไทยไร้สถานะให้เข้าถึงบริการสุขภาพ โดยรับข้อเสนอไปผลักดันต่อ ส่วนงบประมาณที่จะใช้แม้จะปิดงบประมาณปี 2563 แล้วแต่ยังมีงบกลางที่สามารถแปรญัตติได้</p> <p>ด้านคณะทำงานบูรณาการฯ เสนอบอร์ด สปสช. แก้ปัญหาทั้งระบบ โดยตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา มีหน่วยบริการร่วมเป็นกลไกกระบวนการพิสูจน์สถานะ และเสนอ 2 แนวทาง คือ ขยายกองทุนคืนสิทธิให้ครอบคลุม หรือตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สถานะ ช่วยเข้าถึงการรักษาระหว่างรอพิสูจน์</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>พนักงานเวชสถิติร้องเรียนถูกกลั่นแกล้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสมพิศ รักแดน นายกสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึง นพ.สุชัชวาลย์ พิลาธิษฐาน ปลัดสธ. เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่เจ้าพนักงานเวชสถิติ ลูกจ้างชั่วคราวของรพช.แห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ที่ถูกผอ.รพ.บังคับให้ลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 2562 เนื่องจากถูกกลั่นแกล้งไม่ให้เข้าปฏิบัติงานได้ โดยล็อกประตูห้องทำงาน ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือลงเวลางานได้ โดยสมาคมฯ ได้นำเรื่องเข้ากรมการฯ และเห็นว่าควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบก่อน และการทำเช่นนี้อาจทำให้งานเวชสถิติของรพ.เสียหาย ด้าน ปลัด สธ. กล่าวว่า ยังไม่เห็นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>กองแบบแผนประท้วงผอ.คนใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ข้าราชการและบุคลากร กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กว่า 50 คน สวมชุดดำเดินขบวนจากกรมฯ มารวมตัวบริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกับร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการแต่งตั้ง นายถาวร แสงขาว เป็นผอ.กองแบบแผนคนใหม่ เนื่องจากไม่เคยมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ และเห็นว่า นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และรักษาการ ผอ.กองแบบแผน ที่ทำงานกองแบบแผนมา 33 ปีควรได้รับการแต่งตั้ง จึงเรียกร้องให้มีการทบทวน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คอลัมน์ Big Data Analysis</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>TNN</p> <p>เว็บกระปุก</p> <p>เพลง Drama-addict</p>	<p><b>โรคซึมเศร้า</b></p> <p>-กล่าวว่า รายงานองค์การอนามัยโลก ในปี 2560 มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วโลก 322 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยติดอันดับต้น ๆ ฆ่าตัวตายสูง เฉลี่ย 6 ต่อแสนประชากร โดยผู้หญิงเสี่ยงป่วยซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า โรคซึมเศร้าเป็นส่วนหนึ่งจากการทำงานของระบบสมองที่ผิดปกติ ดังนั้น การทำความเข้าใจภาวะซึมเศร้าจึงมีความสำคัญ ปัจจุบันสามารถทดสอบภาวะซึมเศร้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แอปฯ สบายใจ หรือสายด่วนสุขภาพจิต ทั้งนี้ โรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ด้วยยาแผนปัจจุบัน การรักษาทางจิตใจ รวมถึงแพทย์ทางเลือกอย่างสมุนไพร เช่น ชมิ้นชัน บัวบก น้ำมันรำข้าว และจมูกข้าว น้ำมันรำข้าว และฟักทอง โดยสามารถใช้สิทธิการรักษาได้ทุกสิทธิ</p> <p>-เสนอข่าว เพจสายหนังเดือนภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ ไม่เหมาะกับคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าและอาจก่อให้เกิดความรุนแรงได้ โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและตำรวจนครลอสแอนเจลิสได้รับคำสั่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่นเดียวกับกระแสที่ประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ได้เข้าไปชมพูดเป็นเสียงกันว่าไม่เหมาะกับคนโลกสวย หัวอ่อนหรือเกลียดความรุนแรง บางรายดูแล้วจิตตก</p> <p>โพสต์เตือนผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ควรไปดู เพราะอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ</p>
<p>INN thaigov</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>เปิดศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินรับโมโตจีพี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโต จีพี ประจำปี 2562 ที่ จ.บุรีรัมย์ 4-6 ต.ค.นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดการแข่งขัน และจัดระบบด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสนามการแข่งขัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>Thaigov</p>	<p><b>ระบบสุขภาพปฐมภูมิ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2562 ว่า คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างประกาศให้แพทย์สาขาอื่นทำหน้าที่แทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมกำหนดลักษณะหน่วยบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 2,600 แห่งในปี 2563</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>รพ.ตรังเปิดตัวตู้กดบัตรคิว</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.ตรังพัฒนาการให้บริการ Digital Service จองบัตรคิวผ่านตู้อัจฉริยะ ใช้เวลาเพียง 4 วินาที ช่วยลดขั้นตอนประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>สรรพคุณใบย่านาง</b></p> <p>-เสนอข่าว Oryor.com ให้ข้อมูลกรณีมีการแชร์สรรพคุณของใบย่านางรักษาโรคเกาต์ได้ ว่า แม้ใบย่านางมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบคล้ายกับยาต้านการอักเสบกลุ่ม NSAIDs แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ยืนยันว่ารักษาเกาต์ได้ หากมีอาการที่อาจแสดงว่าเป็นโรคเกาต์ แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง</p>
<p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p><b>สมุนไพรโฆษณาสรรพคุณเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า สสจ.นราธิวาสได้เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ต พบการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรอันวาทางเฟซบุ๊ก ออย.จึงตรวจสอบเฟซบุ๊กชื่อ NiyMarinee พบโฆษณาขายครีม Compound Miconazole Nitrate โดยไม่ได้รับอนุญาต และผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ขอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย	อนุญาตให้ถูกต้องกับ อย. เตือนผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย หากพบการกระทำผิด จะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด
เชียงใหม่นิวส์	<b>กรมอนามัยสนับสนุนการคลอดธรรมชาติ</b> -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์เลือกวิธีการคลอดแบบธรรมชาติ เพราะช่วยให้แม่อุ้มลูกได้ตั้งแต่นาทีแรก สร้างความผูกพัน และสามารถให้ลูกดูนมจากเต้าได้ทันที ส่วนการผ่าท้องคลอดเหมาะสำหรับรายที่จำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์	<b>ชื่นชมแพทย์ รพ.อุดรธานี</b> -เสนอข่าว ชาวเน็ตชื่นชมทีมแพทย์และบุคลากรห้องผ่าตัดและวิสัญญี รพศ.อุดรธานี ที่ช่วยกันรวมเงินให้ผู้ป่วยมะเร็งที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นค่าเดินทางมารพ. และเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งให้กำลังใจกับผู้ป่วย
สยามธุรกิจ	<b>การบริโภคไข่ของคนไทย</b> -เสนอข่าว นายประภัตร โพธสุธน รรมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า คนไทยบริโภคไข่ไก่เพียง 247 ฟองต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเป้าหมายปี 2561 ที่ 300 ฟองต่อคนต่อปี กระทรวงฯ ร่วมกับเอ็กบอร์ด คณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง และกรมอนามัย ต้องร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านการบริโภคไข่ไก่ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ไข่ไก่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562-2566 ตั้งเป้าคนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี ภายใต้แนวคิด "กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย" นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 7 กรัม และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบประสาท กระตุ้นการทำงานของสมอง เสริมสมาธิและความจำ เลซิธินในไข่แดงเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท ช่วยบำรุงประสาท ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ป้องกันโรคหัวใจ ฯลฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงช่วยบำรุงสมองในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ
เว็บไซต์ข่าวสด	<b>ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</b> -เสนอข่าว นายภคินันท์ เครือแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปี 2563 จ.พะเยา กล่าวว่า ข้อมูลของสสจ.พะเยา พบสถานการณ์แม่วัยรุ่นไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน จ.พะเยา ปี 2560- 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 72 เป็นร้อยละ 77 และ 82 ตามลำดับ ส่วนอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 15 และ 16 โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะเปราะบาง
ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์	<b>บุรีไฟฟ้า</b> -เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า จำนวนผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับปอดที่อาจเชื่อมโยงการใช้บุรีไฟฟ้าเพิ่มจาก 875 คน เป็น 1,080 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 18 ราย คาดว่าจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจะสูงขึ้น แต่แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสาเหตุเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุรีไฟฟ้าหรือไม่



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch